

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
QUẬN PHÚ NHUẬN
BAN THƯỜNG TRỰC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04 /MTTQ-BTT

Phú Nhuận, ngày 05 tháng 01 năm 2018

V/v hướng dẫn bình chọn gương
Người tốt - Việc tốt năm 2017

Kính gửi: *Phòng giáo dục quận Phú Nhuận*

Thy: 1/Long-TP
Đ. Bảo (Cm) Nguyễn Văn
S. B. H. P. Q. N.
1. Lưu
Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo Phong trào **“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”** quận Phú Nhuận. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận đề nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành tổ chức việc bình chọn gương Người tốt – Việc tốt năm 2017 của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình và gửi về Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Phú Nhuận để tập hợp báo cáo về Ban Chỉ đạo Phong trào **“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”** quận.

Say 1/1/2018
TP
1. Về tiêu chuẩn:

Các gương Người tốt – Việc tốt được bình chọn phải là những tấm gương có việc làm tốt, việc thiện, người thật, việc thật trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội như: **có hành động dũng cảm để bảo vệ tài sản Nhà nước, nhân dân, bảo vệ người bị hại; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; tham gia giải quyết việc làm cho người lao động, giúp nhau làm ăn vượt nghèo, vượt khó; cảm hóa, giúp đỡ chăm lo cho các đối tượng lầm lỡ, hoàn lương, người được tha tù, người sau cai nghiện ma túy thành công tái hòa nhập cộng đồng; tham gia hiến máu nhân đạo, hiến xác, hiến mô cho các ngành khoa học, y tế; đóng góp công sức, trí tuệ cho việc phát triển các ngành nghề sản xuất, kinh doanh dịch vụ hoặc những sáng kiến có hiệu quả về những công trình đầu tư nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; là các gương học sinh, sinh viên các cấp học tích cực vượt khó, học giỏi liên tục nhiều năm liền ...** Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của từng địa phương, từng đơn vị, có ích cho cộng đồng cho xã hội, có sức thuyết phục cao, được nhân dân ở địa phương, hoặc tập thể nơi công tác đồng tình, ủng hộ, suy tôn ... Ngoài bình chọn gương Người tốt – Việc tốt trên các lĩnh vực đời sống xã hội còn chú ý bình chọn các gương thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Gương Người tốt – Việc tốt được bình chọn chủ yếu từ những đối tượng là: người dân lao động bình thường, nhân viên, người sản xuất – kinh doanh – dịch vụ, chiến sĩ, hạ sĩ quan, sĩ quan trong các lực lượng vũ trang... nhưng cần phân biệt gương Người tốt – Việc tốt với người phải hoàn thành tốt chức trách của mình, phải làm tốt nhiệm vụ được cấp trên hoặc tổ chức của mình giao cho. Do đó, không nên chọn gương Người tốt – Việc tốt là người chỉ làm công tác chuyên môn, công tác ngành hoặc lĩnh vực mình phụ trách một cách đơn thuần.

Gương Người tốt – Việc tốt phải là một cá nhân cụ thể không được tách ra làm hai đối tượng khác nhau: Người tốt riêng, việc tốt riêng.

Gương Người tốt – Việc tốt được bình chọn phải có tác dụng “*Lấy cái tốt để lấn át cái xấu, góp phần đẩy lùi những tiêu cực trong xã hội*” và nhằm thực hiện lời dạy của Bác Hồ là “*Lấy gương Người tốt – Việc tốt hằng ngày để giáo dục lẫn nhau ...*”.

Lưu ý :

Đối với các Hội, đoàn thể ngoài cán bộ chuyên trách ở quận chú ý thêm hội viên, đoàn viên ở cơ sở.

2. Về số lượng: Gương Người Tốt - Việc tốt của cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ là: ...05.. gương.

Danh sách theo mẫu sau :

STT	Họ và tên	Năm sinh		Chức vụ và nơi công tác	Địa chỉ	Tóm tắt thành tích
		Nam	Nữ			

Thời gian nộp Danh sách đề nghị biểu dương gương Người tốt – Việc tốt năm 2017 về Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận chậm nhất đến hết ngày **26/01/2018**. (Gửi văn bản đồng thời qua mail mttq.phunhuan@tphcm.gov.vn)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH



Đặng Thị Lý